
sþ. 41. Fyrirspurn [41. mál]
til félagsmálaráðherra um greiðslugetu orlofsdeildar Póstgíróstofu og ávöxtun orlofsfjár.

Frá Karvel Pálmasyni.

1. Hefur ríkissjóður innt af hendi vaxtagreiðslur tilorlofsdeildar Póstgíróstofunnar fyrir
orlofs árið 1985 til 1986?

2. Ef svo er, hver var upphæð greiðslunnar?
3. Telur ráðherra að stéttarfélög eigi að ávaxta orlofsfé innan Póstgíróstofunnar?
4. Hver er að mati ráðherra rekstrargrundvöllur orlofsdeildar Póstgíróstofunnar?


